

VŨ THƯ

Đổi mới phương thức gieo cấy lúa xuân

Khác với những năm trước, vụ xuân năm 2018, UBND huyện Vũ Thư chỉ đạo các HTX DVNN giảm diện tích gieo thẳng để chuyển sang phương thức cấy lúa bằng máy.

Vụ xuân năm 2017, huyện Vũ Thư gieo cấy 7.998ha lúa, trong đó diện tích lúa gieo thẳng (bao gồm cả gieo vãi và sạ hàng) là 6.958,3ha - cao nhất từ trước tới nay và là huyện có diện tích lúa gieo thẳng cao nhất tỉnh. Qua thực tế sản xuất nhiều năm, lúa gieo thẳng có thời gian sinh trưởng ngắn hơn lúa cấy truyền thống, giúp nông dân chủ động giải phóng đất để sản xuất 3 vụ/năm. Đồng thời, gieo thẳng chính là giải pháp tốt nhất để giải bài toán thiếu lao động trong nông nghiệp cũng như giúp nông dân tiết kiệm lượng thức giống từ 30 - 40% so với lúa cấy.

Tuy nhiên, điểm mới trong đề án sản xuất vụ xuân năm 2018, UBND huyện Vũ Thư đã quyết định giảm diện tích gieo thẳng xuống còn 80%, thấp hơn 7% so với vụ xuân năm

2017. Lý giải về vấn đề này, ông Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Khi nông dân tiến hành gieo sạ, gieo vãi phải tốn khá nhiều thuốc diệt cỏ, khoảng 1 - 1,2 lít/ha (đối với thuốc trừ cỏ dạng nước) và 250 - 300g/ha (đối với thuốc trừ cỏ dạng bột). Trong khi đó, nhiều năm nay, nông dân rất ít sử dụng phân hữu cơ mà chủ yếu dùng phân vô cơ để bón cho lúa. Bên cạnh đó, bà con chưa coi trọng việc cày lật đất làm ải ở vụ xuân. Đây là những nguyên nhân khiến đất bị nhiễm độc, dẫn đến hủy hoại hệ sinh thái đồng ruộng. Mặt khác, sử dụng nhiều phân vô cơ dẫn đến đất bị chai, người nông dân phải đầu tư lớn vào sản xuất nông nghiệp. Hệ lụy lớn hơn của việc sử dụng thuốc diệt cỏ và phân vô cơ là sẽ gây nhiễm độc các sản phẩm nông nghiệp, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngoài ra, khi áp dụng phương thức gieo thẳng, đặc biệt là gieo vãi, nếu



Vụ xuân năm 2018, Vũ Thư đẩy mạnh áp dụng phương thức cấy lúa bằng máy.

nông dân gieo không đều tay, sẽ mất nhiều công tỉa dặm và cây lúa sẽ phát triển không đều, gây bông to, bông bé, hạt to, hạt bé làm ảnh hưởng đến chất lượng hạt gạo, khó khăn cho xuất khẩu.

Cũng theo ông Trần Văn Hùng, huyện Vũ Thư đang tích cực thực hiện tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp sạch, nhằm thu hút đầu tư của các doanh nghiệp. Đây đang là chủ trương "nóng", là hướng đi mới mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vũ Thư hướng đến. Nếu tình trạng bà con nông dân sử dụng thuốc diệt cỏ, phân vô cơ khá lớn như hiện nay sẽ rất khó thu hút các doanh

ngiệp vào đầu tư do không có "đất sạch". Ông Đinh Vĩnh Thụy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để bà con nông dân thay đổi phương thức gieo cấy lúa như hiện tại là một việc làm không dễ. Chính vì vậy, huyện tập trung cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Với phương châm "đăng viên đi trước, làng nước theo sau", và "mưa dầm thấm lâu", gia đình cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên sẽ đi đầu thực hiện và là nòng cốt tuyên truyền bà con đầu tư thuê máy cấy, dùng phân vi sinh, phân hữu cơ để bón ruộng. Các thành viên tổ công tác của huyện thường xuyên bám

sát địa bàn, cùng với cán bộ địa phương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc. Mục tiêu của huyện mỗi năm giảm từ 7 - 10% diện tích gieo thẳng trong vụ xuân, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Vụ xuân năm 2018, huyện Vũ Thư phấn đấu gieo cấy 7.900ha, năng suất 71 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt 56.090 tấn trở lên. Cơ cấu giống lúa có tiềm năng năng suất cao khoảng 45% diện tích như Thái Xuyên 111, CNR36, TBR-1, TBR225, TBJ3... Nhóm các giống lúa chất lượng cao 55% diện tích như BT7, T10...

THU TRANG

Thai Binh Seed

Liên kết sản xuất theo chuỗi



Tham quan giống lúa mới của Thai Binh Seed.

Thời gian qua, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giữa Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (Thai Binh Seed) với HTX SXKD DVNN xã Thái Thịnh (Thái Thịnh) đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng chuỗi liên kết lúa, gạo sạch, tạo hướng đi mới trong việc xây dựng thương

hiệu gạo của Thai Binh Seed.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thái Thịnh chia sẻ: Ở vụ xuân năm 2017, HTX đã xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giống lúa, gạo sạch với Thai Binh Seed. Với quy mô 20ha sản xuất, đến ngày thu hoạch, 70 hộ dân tham

gia đã được Thai Binh Seed thu mua với sản lượng 95 tấn. Năng suất bình quân 2,5 - 2,8 tạ/sào, cá biệt có hộ đạt trên 3 tạ/sào. Không chỉ năng suất cao, được thu mua tại ruộng, các hộ dân còn được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của Thai Binh Seed. Ông Đỗ Ngọc Chính, thôn Trung Thịnh, xã Thái Thịnh cho

biết: Khi gia đình tham gia với HTX liên kết sản xuất giống lúa cho Thai Binh Seed, chúng tôi được Công ty cử cán bộ về tư vấn, cung ứng thóc giống trả chậm. Ngoài ra, chúng tôi còn được cán bộ kỹ thuật của Thai Binh Seed hướng dẫn chăm sóc lúa theo đúng quy trình và được bao tiêu sản phẩm. Nhờ đó, chúng tôi yên tâm đầu tư sản xuất và không còn phải lo đầu ra cho sản phẩm.

Tháng lợi ở vụ xuân năm 2017, vào vụ mùa, HTX SXKD DVNN xã Thái Thịnh tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất theo chuỗi liên kết. Để xây dựng hiệu quả mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, HTX đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ thành viên tham gia. Thai Binh Seed cử cán bộ về tư vấn, cam kết bao tiêu sản phẩm, cung ứng thóc giống trả chậm. Kết quả, diện tích sản xuất ở vụ mùa đạt 60ha với 120 hộ dân tham gia. Ông Nguyễn Văn Thủy cho biết: Các giống lúa được Thai Binh Seed lựa chọn để liên kết sản xuất đều là những giống có năng suất, chất lượng tốt, đặc biệt là khả năng kháng sâu bệnh cao. Vì vậy, trong quá trình canh tác nông dân hạn chế được tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Do đó, sản phẩm gạo làm ra bảo đảm

sạch, an toàn. Cùng với đó, Thai Binh Seed tổ chức thu mua sản phẩm với giá cao hơn so với giá thị trường nên bình quân mỗi sào thu lãi cao hơn 1,5 lần so với cấy lúa thông thường. Cũng theo ông Thủy, các giống lúa của Thai Binh Seed đã được đưa vào sản xuất trên đồng đất Thái Thịnh hàng chục năm nay. Những ngày đầu đưa giống lúa mới vào sản xuất, các hộ dân ở Thái Thịnh còn nhiều băn khoăn

song với chất lượng gạo cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt nên các giống lúa của Thai Binh Seed đã từng bước tạo được niềm tin của người nông dân nơi đây.

Ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Thái Thịnh cho biết: Đầu ra của sản phẩm được bao tiêu, giá trị sản phẩm lại cao hơn so với giá thị trường nên bà con rất yên tâm phấn khởi. Việc liên kết sản xuất theo chuỗi thực sự là một trong những hướng đi hiệu quả. Thời gian tới, địa phương tiếp tục liên kết chặt chẽ với Công ty nhằm mở rộng diện tích sản xuất, góp phần đem lại lợi ích cao cho người nông dân và đóng góp trong việc xây dựng thành công thương hiệu gạo của Thai Binh Seed.

NGỌC MAI

TIỀN HẢI

Bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm

Từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Tiên Hải luôn được bảo đảm, tai nạn giao thông được kiểm chế, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ giảm so với cùng kỳ.

Theo số liệu của Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện, từ ngày 16/11/2016 đến ngày 15/11/2017, trên địa bàn huyện xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 8 người chết; giao thông đường thủy được bảo đảm, không có vụ tai nạn xảy ra. Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định, không đúng phần đường... Điển hình như: hồi 17 giờ 15 phút ngày 29/7/2017, tại km3+500 đường ĐT.465 thuộc địa phận thôn Đức Cơ, xã Đông Cò xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 17C-038.23 do anh Phạm Văn Biên, sinh năm 1987 ở thôn Nam Thành, xã Nam Thắng điều khiển đi theo hướng từ xã Đông Minh về thị trấn Tiên Hải đang chuyển hướng rẽ phải với xe đạp do bà Ngô Thị Tuyết, sinh năm 1957 ở thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh điều khiển đi cùng chiều. Hậu quả làm bà Tuyết chết tại chỗ.

Trước tình hình trật tự ATGT diễn biến ngày càng phức tạp, từ đầu năm đến nay, Ban ATGT huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành

pháp luật cho người dân khi tham gia giao thông. Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông còn siết chặt tuần tra, kiểm soát, túc trực tại những điểm đen hay xảy ra và chạm giao thông. Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện thường xuyên tổ chức tuần tra trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, các nút giao thông trọng điểm; tập trung xử lý các trường hợp chở quá số người quy định, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, không đúng phần đường... không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông... Từ ngày 16/11/2016 đến ngày 15/11/2017, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã kiểm tra, xử lý 2.369 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 237 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 15 trường hợp; phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước trên 1,2 tỷ đồng.

Cùng với bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, Ban ATGT huyện Tiên Hải tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường thủy nội địa tới các chủ bến bãi và người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Các ngành chức năng và chính quyền các xã thường xuyên phối hợp, tổ chức kiểm tra các phương tiện hoạt động trên sông, trên biển. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, đặc biệt là các hành vi neo đậu

tàu thuyền không đúng nơi quy định, tập kết vật liệu trái phép. Qua đó góp phần từng bước đưa hoạt động giao thông đường thủy vào nề nếp, trật tự.

Trung tá Ngô Xuân Yên, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiên Hải cho biết: Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã chủ động mở nhiều đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, đặc biệt các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Để bảo đảm trật tự ATGT dịp cuối năm, Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án bảo đảm trật tự ATGT trước, trong và sau dịp tết dương lịch, tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong đó, Công an huyện sẽ phối hợp với ban ATGT các xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ theo từng chuyên đề; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chở quá số người quy định, đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ, lái xe sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông... Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát còn kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về vận chuyển, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ.

PHẠM HÙNG



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện tuần tra, kiểm soát trên đường ĐT.465 đoạn qua địa phận thị trấn Tiên Hải.

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH

Chú trọng nguồn năng lượng trong sản xuất, kinh doanh

Nhằm tránh lãng phí, giảm chi phí sản xuất và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, những năm qua, Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình (khu công nghiệp Tiên Hải) đã thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Công ty cho biết: Là đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh các loại gạch ốp lát, tồn nhiều nhiên liệu nên việc sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng trong sản xuất đã trở thành

nhệm vụ hết sức quan trọng. Hàng năm, Công ty tiêu thụ trên 7 triệu kW điện và hơn 2.000 tấn than, chi phí năng lượng chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản xuất sản phẩm. Vì thế ngay từ khi đi vào hoạt động, ban lãnh đạo Công ty đã cam kết áp dụng và triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí năng lượng đồng thời cử cán bộ kiêm nhiệm về việc theo dõi, quản lý thiết bị điện và năng lượng. Công ty cũng sẵn sàng đầu tư các thiết bị tiết kiệm năng

lượng với chi phí tương đối lớn và lắp đặt hệ thống thiết bị theo dõi, giám sát tiêu thụ năng lượng của hầu hết các thiết bị chính dựa vào các thiết bị chính dựa vào sản lượng sản phẩm sản xuất. Ngoài ra, Công ty đã tiến hành đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng hàng năm và có định mức tiêu hao năng lượng chuẩn cho sản xuất. Từ kết quả phân tích đánh giá, Công ty đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm năng lượng. Cụ thể như tận dụng ánh sáng tự nhiên tại xưởng sản xuất

và kho chứa, lắp đặt hệ thống tủ bù công suất phản kháng hay việc lắp các biển tần cho hệ thống quạt cấp gió và động cơ cấp nhiên liệu cho lò đốt than lấy khói nóng để sấy. Bên cạnh đó, Công ty còn lắp biển tần

cho động cơ quạt cấp gió lò khí hóa than góp phần tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho động cơ quạt cấp gió, bảo đảm hiệu suất quá trình cháy và quá trình khí hóa của lò.

Đặc biệt, từ năm 2014

Công ty đã mời Công ty Cổ phần Tiết kiệm năng lượng Bách khoa về tư vấn, đánh giá và đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Phía đơn vị tư vấn đã tìm ra những tồn tại hạn chế để Công ty có hướng khắc

phục như kiểm tra định kỳ toàn bộ hệ thống cung cấp năng lượng mỗi tháng một lần; thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các thiết bị tiêu thụ điện; hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm; xây dựng quy trình vận hành để hạn chế thiết bị chạy không tải hoặc chạy ở tải thấp... Để những hoạt động trên thực hiện hiệu quả, kế hoạch thực hiện của Công ty là xây dựng chính sách tiết kiệm năng lượng đi đôi với cam kết thực hiện của lãnh đạo; thành lập ban quản lý năng lượng với thành viên từ tất cả các bộ phận có liên quan; xây dựng quy trình quản lý nội vi về tiết kiệm năng lượng; thường xuyên đào tạo nâng cao nhận thức, khuyến khích có liên quan đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho cán bộ, công nhân viên. Kết quả, đến nay Công ty đã cải tạo, sử

dụng bóng đèn led ở khu vực sản xuất và văn phòng làm việc thay thế bóng đèn huỳnh quang, ngoài ra còn lắp đặt thêm các tấm nhựa để tận dụng ánh sáng tự nhiên trong xưởng sản xuất tại các vị trí trên mái, xung quanh xưởng. Đặc biệt, Công ty đã thay thế biển tần ở những động cơ có công suất tiêu thụ điện lớn, tận thu nguồn nhiệt của lò nung để quay về lò sấy một cách triệt để...

Cũng từ thực trạng và các giải pháp trên, năm 2015 Công ty đã lắp đặt 100% biển tần tại các thiết bị có công suất tiêu thụ năng lượng lớn ở dây chuyền sản xuất mới. Do đó, đến nay Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình là một trong những doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm của tỉnh đã thực hiện hiệu quả các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

THU THỦY



Khu vực sản xuất gạch lát nền của Công ty được cung cấp đủ ánh sáng.